

*

THƯ CHÚC MỪNG

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: **Quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tại các đơn vị Trường học trực thuộc Đảng bộ Khối.**

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng gửi tới Quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tại các đơn vị Trường trực thuộc Đảng bộ Khối những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, Người đã dành biết bao tâm trí cho sự nghiệp giáo dục. Và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày tôn vinh vai trò, vị trí của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người. Tiếp nối truyền thống cao đẹp của Nhà giáo Việt Nam, trong năm học 2022 - 2023, các Trường trực thuộc Đảng bộ Khối đã có nhiều kết quả tích cực, luôn chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp đổi mới trong quản trị đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng... Hiệu quả đào tạo được cải thiện, gắn kết với yêu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu xã hội, góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho đất nước. Từ sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề và tình yêu thương đối với sinh viên, học sinh; các thầy giáo, cô giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, bồi dưỡng tâm hồn, nâng cao khát vọng và ý chí vươn lên cho thế hệ trẻ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao trách nhiệm, vai trò cùng những đóng góp quan trọng của Cấp ủy, Ban Giám hiệu các Trường cho sự phát triển chung của Đảng bộ Khối, của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong thời gian qua.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng rằng, với tài năng, tâm huyết của mình, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tại các đơn vị Trường trực thuộc Đảng bộ Khối sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, dốc sức vì sự nghiệp “trồng cây, trồng người” và đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, hình thức giáo dục để đào tạo con người phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, những giá trị nhân văn, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gặt hái nhiều thành quả trong thời gian tới.

Kính chúc Quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo tại các đơn vị Trường trực thuộc Đảng bộ Khối sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Trân trọng.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Lê Thị Hồng Nga